

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
LÊ CÔNG ĐÌNH

- Họ và tên: **LÊ CÔNG ĐÌNH**
- Sinh năm 1981
- Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tân An
- Nơi công tác: Thành ủy Tân An

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi sẽ rất vinh dự nếu được làm đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; được đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, nhân dân TP.Tân An, tỉnh Long An.

Nếu được sự tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm của cử tri, nhân dân TP.Tân An, với kinh nghiệm là đại biểu Quốc hội tôi tiếp tục phấn đấu hết mình để thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử; tôi sẽ liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, phát huy quyền làm chủ của người dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để phản ánh đầy đủ, kịp thời đến HĐND tỉnh, UBND tỉnh Long An cũng như đến các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết. Đồng thời, sẽ thực hiện giám sát cũng như đề xuất HĐND tỉnh giám sát đối với việc giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết của cử tri và nhân dân.

Tôi sẽ kiến nghị tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách phát triển KT - XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư phát triển cũng như ban hành những cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện cho TP.Tân An phát triển.

Với vai trò, trách nhiệm là Bí thư Thành ủy, tôi quan tâm toàn diện đến sự phát triển của thành phố; tôi sẽ cùng với lãnh đạo thành phố tập trung triển khai có hiệu quả

các chương trình đột phá và công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố. Trong đó, đặc biệt quan tâm triển khai đạt hiệu quả cao nhất 2 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm của mà Đại hội Đảng bộ TP.Tân An lần thứ XI đã xác định.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình phát huy mọi nguồn lực xây dựng và phát triển TP.Tân An cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 theo hướng đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại. Tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng với việc triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm: Đường Vành đai thành phố và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, kè sông Bảo Định đoạn từ cống Bảo Định đến cống kênh Vành đai, Công viên phường 2 giai đoạn 2, Hệ thống thoát nước chống ngập trong khu vực nội thành và các công trình điểm nhấn, công trình bức xúc,... gắn với chỉnh trang đô thị, góp phần đưa bộ mặt đô thị thành phố ngày càng khang trang. Quyết tâm xây dựng thành phố chúng ta được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2025, hướng tới đô thị thông minh, xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các quy hoạch được duyệt gắn với thực hiện Chương trình giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định đời sống nhân dân trong vùng ảnh hưởng để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh và các dự án phát triển KT – XH của TP.Tân An. Đồng thời với việc rà soát, xóa hoặc đề xuất xóa các dự án, quy hoạch treo, chậm triển khai gây bức xúc cho người dân.

Cùng với việc tập trung thu hút kêu gọi đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ và công nghiệp, tôi cũng rất quan tâm đến việc triển khai hiệu quả Đề án nông nghiệp ven đô ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao,... góp phần làm cho thành phố chúng ta phát triển toàn diện hơn.

Ngoài ra, tôi cũng rất quan tâm việc tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 – vấn đề mà nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe người dân, vệ sinh an toàn thực phẩm;... cải thiện cảnh quan bảo vệ môi trường; bảo đảm, an ninh, trật tự, trật tự đô thị;... tập trung công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm phục vụ người dân, xây dựng thành phố;... Tất cả với mục tiêu phục vụ cuộc sống người dân tỉnh nhà cũng như nhân dân thành phố chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, bền vững hơn.

Trên đây là những suy nghĩ, mong muốn của bản thân nếu được cử tri và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi tiếp tục cố gắng không ngừng học tập, rèn luyện xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri và nhân dân TP.Tân An./.